



ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครคัดเลือก
คนพิการเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกคนพิการ
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของสำนักงาน
สถิติแห่งชาติ ดังนี้

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล
๐๐๑	นายสัจจพงษ์ ดวงลาดนา
๐๐๒	นางสาวสุกานต์ กลั่นแก้ว
๐๐๓	นายสมศักดิ์ ปราบมนตรี
๐๐๔	นายรัชชัย มิควาฬ
๐๐๕	นายอนันท์ นาคสมพันธ์

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้างต้นนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ได้ประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองในใบสมัครคัดเลือกกว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ทั่วไปไม่มีลักษณะต้องห้ามและมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก หรือ
คุณวุฒิที่สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิ ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกจะถือว่าผู้สมัครคัดเลือก
รายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อมารายงานตัวเพื่อเข้ารับการคัดเลือก ณ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๒ สำนักงาน
เลขานุการกรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๘.๓๐ น..

สำหรับผู้สมัครคัดเลือกภายในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ไว้แล้ว แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้สมัคร
คัดเลือกฯ ตามประกาศนี้ ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกหรือเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ
รับสมัครคัดเลือกโปรดนำหลักฐานไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม
สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๒ ถนนแจ้งวัฒนะ
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ ภายในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ หากปรากฏว่ามี
สิทธิเป็นผู้สมัครคัดเลือก สำนักงานสถิติแห่งชาติ จะประกาศชื่อเป็นผู้สอบคัดเลือกฯ เพิ่มเติมต่อไป
ถ้าไม่ดำเนินการภายในกำหนดดังกล่าว จะไม่มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกฯ ในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายภูษพงศ์ โนดไธสง)

ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ